

รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาฬจนบุรี

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อนำผล มาวิเคราะห์โครงการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละปีงบประมาณตามแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาในอนาคตต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

## สารบัญ

		หน้า	
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๔	
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๕	
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล		
	- แบบที่ ๑	แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง	๖
	- แบบที่ ๒	แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๗ ๘
		ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๙
	- แบบที่ ๓	แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐ - ๑๒
	- แบบที่ ๔	แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓ - ๑๗
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๘ - ๓๐		